

Số: /UBND-KT

Sơn Động, ngày tháng 4 năm 2024

V/v tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ giai đoạn 2025- 2030

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1016/SKHĐT-KTĐN ngày 03/4/2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phối hợp tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ giai đoạn 2025- 2030; Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tham gia một số ý kiến với dự thảo về nội dung liên quan đến phát triển ngành dịch vụ trên địa bàn huyện như sau:

## I. Kết quả, chất lượng dịch vụ

### 1. Về thương mại- dịch vụ

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 08 chợ (có 01 chợ trung tâm huyện và 07 chợ thuộc cụm xã) đáp ứng được nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa, tiêu thụ nông sản của người dân. Ngoài ra, còn có tổng số hơn 2.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại; hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân; trong đó phải kể đến các siêu thị, trung tâm mua sắm hiện đại của các nhà đầu tư lớn trên thị trường Việt Nam như: Thế giới di động, Điện máy xanh,... ngoài ra còn nhiều siêu thị nhỏ mang tính chất hộ gia đình,... Các cơ quan chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ đã chủ động phối hợp chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý chặt chẽ hoạt động đa cấp. Tăng cường giám sát hoạt động các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu, hạn chế tình trạng găm hàng chờ tăng giá.

Hệ thống hạ tầng dịch vụ viễn thông, internet không ngừng được đầu tư, nâng cấp, nâng cao chất lượng, tốc độ đường truyền, mở rộng thị trường. Đảm bảo thông tin liên lạc; trao đổi, khai thác thông tin, tiếp cận khoa học công nghệ, học tập, làm việc từ xa... của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở y tế, bộ phận một cửa các cấp, 100% bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện thanh toán trực tuyến. Đã triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại 08 điểm chợ dân sinh. Mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho 250 hộ tiểu thương; lắp đặt quét mã QR Code thanh toán cho 250 hộ kinh doanh tại chợ, tại các cửa hàng tư nhân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng, mua bán thanh toán hàng hóa không dùng tiền mặt. Thực hiện xúc tiến thương

mai, xây dựng chuyên mục và thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, đã đưa được 15 sản phẩm OCOP; sản phẩm đặc trưng, chủ lực của huyện lên sàn thương mại điện tử voso.vn là 01 sản phẩm; trên sàn 24h.vn là 3 sản phẩm.

## **2. Dịch vụ logistics và vận tải**

Hiện nay, trên địa bàn huyện đang xây dựng khu dịch vụ tổng hợp, logistics, trạm dừng nghỉ Bắc Hà (tỷ lệ 1/500).

Về giao thông vận tải, hiện có 02 bến xe (xe khách và xe buýt đã đi vào hoạt động). Quy hoạch nhiều điểm xe đưa đón công nhân. Về bến thủy nội địa hiện không có bến nào động đi lại cho người dân.

## **3. Lĩnh vực y tế**

Trung tâm Y tế huyện đã đầu tư, xây dựng hạ tầng đảm bảo cơ sở vật chất đồng bộ cho các hoạt động khám chữa bệnh; hiện đang tiến hành xây dựng thêm các công trình nhằm mở rộng các hoạt động dịch vụ; về nhân lực gồm có Ban Giám đốc, 17 khoa, phòng chuyên môn, với 175 viên chức, người lao động, trong đó viên chức chuyên môn y là 154 (Bác sỹ: 53; hộ sinh, kỹ thuật y: 82; dược sỹ: 12; y tế công cộng: 03; y sĩ: 04; khác 21)... Năm 2024, đang tiến hành hoàn thiện toà nhà 06 tầng với quy mô mở rộng các giường bệnh và các khoa chuyên môn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ứng phó tốt hơn các các dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai.

Trạm Y tế các xã, thị trấn: Có 17 trạm, với 149 viên chức, trong đó viên chức chuyên môn y, dược là 128 (Bác sỹ đa khoa 19, bác sỹ dự phòng 01; y sĩ đa khoa 36, y sĩ YHCT 10, y sĩ dự phòng 1; điều dưỡng- nữ hộ sinh 45; dược sỹ đại học 1, dược sỹ trung cấp 16); viên chức dân số 21, ngoài ra còn có 124 y tế thôn/tổ dân phố.

Hàng năm, ngành y tế xây dựng kế hoạch đào tạo, rà soát cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo đại học, sau đại học, đặc biệt chú ý đào tạo bác sỹ y học dự phòng. Hiện nay, toàn huyện có 02 bác sỹ y học dự phòng; 03 y sĩ dự phòng; 05 viên chức được đào tạo chuyên ngành y tế công cộng.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành y tế xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Y tế; các đơn vị y tế tuyến tỉnh tổ chức các lớp đào tạo liên tục, tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn về y tế dự phòng cho cán bộ y tế từ huyện đến xã, thị trấn; thôn/tổ dân phố.

Trên địa bàn huyện có 0 bệnh viện tư nhân, 02 Phòng khám đa khoa, 10 Phòng khám chuyên khoa, 03 Phòng khám chẩn trị Y học cổ truyền, hơn 100 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược. Cơ sở, vật chất của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn được xây dựng hiện đại, cung cấp đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật

cao, áp dụng thiết bị công nghệ khám, chữa bệnh hiện đại, đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn.

#### ***4. Dịch vụ ngân hàng***

Trên địa bàn huyện hiện có 03 Chi nhánh ngân hàng Agribank đang hoạt động, đã làm tốt công tác huy động nguồn vốn nhàn dỗi của các khách hàng trên địa bàn cũng như các vùng lân cận để phục vụ hoạt động của các đơn vị, đảm bảo đủ nguồn vốn cung ứng cho nhu cầu của khách hàng phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi... trên địa bàn huyện. Hoạt động tín dụng, các Chi nhánh luôn cân đối đảm bảo đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Về cung ứng các dịch vụ ngân hàng, các Chi nhánh thực hiện chủ trương hạn chế tiền mặt trong lưu thông, cung ứng nhiều dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện. Dịch vụ tín dụng tiếp tục mở rộng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của người dân địa phương và các vùng lân cận.

#### ***5. Dịch vụ du lịch***

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, dịch vụ cung cấp các hoạt động tham quan du lịch thông qua các tour du lịch nội huyện tại các di tích lịch sử- văn hóa tiêu biểu của huyện. Thuyết minh viên được đào tạo đúng chuyên ngành, chất lượng dịch vụ được đảm bảo. Dịch vụ ăn nghỉ, vui chơi giải trí, tiếp cận thông tin thông qua hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, karaoke, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chất lượng các dịch vụ hiện tại đáp ứng được nhu cầu, tuy nhiên, nếu du lịch phát triển, số lượng khách về tham quan du lịch tại huyện tăng thì khả năng đáp ứng gặp khó khăn cụ thể như: Số lượng thuyết minh viên chưa đủ, chất lượng chưa đảm bảo, trên địa bàn huyện chưa có khách sạn nào...

Tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên 104 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tại thôn, tổ dân phố. Tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên là 37,5%, tăng 1,3% so với năm 2022; duy trì thường xuyên 102 CLB thể thao, đã tổ chức và tham gia các Hội thi, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao đạt kết quả cao.

Tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, nhân rộng mô hình tổ chức đám, cưới đám tang thực hiện nếp sống văn minh; các trục đường, tổ dân phố có camera an ninh giám sát.

Toàn huyện có 17 di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Trùng tu tôn tạo một số di tích và tổ chức tốt các lễ hội trên địa bàn huyện.

Phối hợp tổ chức tốt Lễ hội Xuân Tây Yên Tử, Tuần Văn hóa- Du lịch hàng năm. Tiếp tục quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; thu hút, quảng bá lượng khách du lịch năm sau tăng hơn so với năm trước.

Trên địa bàn có 20 điểm bưu điện văn hóa xã; 04 bưu cục phục vụ bưu chính hoạt động thường xuyên, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân.

Phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Thông tin- Truyền thông tiến hành nhiều đợt kiểm tra các dịch vụ văn hóa, thể thao, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn việc kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn hoạt động đúng các quy định của pháp luật.

### **6. Dịch vụ giáo dục**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021- 2025.

Tiếp tục đầu tư cơ sở, vật chất trường lớp học; tổ chức tốt các kỳ thi năm, đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng qui chế; tổng kết, thi đua, khen thưởng năm học, chuẩn bị các điều kiện công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, giảm các điểm trường lẻ theo kế hoạch.

Tổng số trường toàn huyện 59 trường, 779 lớp, 20448 học sinh. Cụ thể các bậc học như sau: Bậc học mầm non: Tổng số 22 trường, số lớp 267 (trong đó lớp mẫu giáo 209, lớp nhà trẻ 58), số học sinh 6070 (trong đó mẫu giáo 4937, nhà trẻ 1133). So với năm học 2022-2023 số lớp tăng 01, số học sinh giảm 75. Số trẻ huy động ra mẫu giáo đạt 100%.

Bậc tiểu học: Tổng số 15 trường tiểu học, 8 trường có bậc tiểu học (trường TH&THCS), số lớp: 332, với 8765 học sinh (trong đó lớp 1 có 72 lớp với 1816 học sinh, lớp 2 có 67 lớp với 1662 học sinh, lớp 3 có 65 lớp với 1786 học sinh, lớp 4 có 64 lớp với 1759 học sinh, lớp 5 có 64 lớp với 1742 học sinh). So với năm học 2022- 2023 số lớp giảm 16 lớp (do giảm 2 trường điểm lẻ), số học sinh giảm 49. Tổng số học sinh tuyển vào lớp 1 là 1816.

Bậc THCS: Tổng số trường 23 (15 trường THCS, 8 trường TH&THCS), số lớp 180, số học sinh 5613 (trong đó lớp 6 có 53 lớp với 1750 học sinh, lớp 7 có 45 lớp, với 1370 học sinh; lớp 8 có 42 lớp, với 1303 học sinh; lớp 9 có 40 lớp, với 1190 học sinh). So với năm học 2022- 2023 số lớp tăng 16, số học sinh tăng 726 học sinh. Tuyển sinh lớp 6 là 1750 học sinh.

UBND huyện chỉ đạo các nhà trường tăng cường kỷ cương trong sử dụng ngân sách và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết

bị phục vụ dạy học theo SGK mới đối với lớp 4 và lớp 8 năm học 2023- 2024. Tỷ lệ kiên cố hóa toàn huyện đạt 98,55%. Trong đó: bậc MN đạt 274/289 (94,81%), bậc TH đạt 346/351 (99%), bậc THCS đạt 187/187 (100%); có 56 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 95%.

Thực hiện tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho năm học mới, sửa chữa các phòng chức năng, bếp ăn, khu vệ sinh... đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ dạy học.

Toàn huyện có 1.739 cán bộ, giáo viên, nhân viên 1.418 giáo viên. Chia ra các bậc học như sau: Bậc mầm non: 550 giáo viên (*507 biên chế, 43 hợp đồng theo Nghị quyết 19*); tỉ lệ giáo viên trên lớp là 2,05; bậc Tiểu học: 506 giáo viên; tỉ lệ giáo viên trên lớp là 1,55; bậc THCS: 362 giáo viên; tỉ lệ giáo viên trên lớp là 2,02.

## **II. Định hướng phát triển các dự án trong ngành dịch vụ**

1. Tăng cường sự lãnh đạo trong việc phát triển thương mại, dịch vụ, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động về phát triển thương mại, dịch vụ. Thực hiện tuyên truyền phát triển thương mại, dịch vụ bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú để người dân dễ tiếp thu nhất. Quy hoạch, thu hút nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào các Trung tâm dịch vụ tổng hợp; các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ nông thôn.

2. Chú trọng phát triển dịch vụ logistics và vận tải. Xây dựng chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm giữa các doanh nghiệp, HTX, các nhà sản xuất với các đầu mối bán buôn, bán lẻ, trong đó quan tâm đến giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng có giá trị của huyện. Xây dựng các điểm bán hàng, nông sản, sản phẩm tiêu thủ công nghiệp địa phương... phục vụ nhu cầu buôn bán. Đa dạng hóa các hình thức bán hàng truyền thống trực tiếp tại các chợ với hình thức bán hàng hiện đại tại các trung tâm thương mại, siêu thị với các hình thức thương mại điện tử, bán hàng qua mạng.

3. Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác y tế dự phòng. Bố trí kinh phí và các điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế cho hoạt động công tác y tế dự phòng; quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế và y tế dự phòng

4. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn cần hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trên địa

bàn huyện; chi trả tiền điện sinh hoạt qua tài khoản thanh toán. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch; phát hành tour du lịch; xây dựng các phóng sự về di sản văn hóa Quốc gia, Quốc gia đặc biệt. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.

6. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp với quy hoạch; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học; triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng cường công tác đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới trên nền tảng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả đầu tư giáo dục. Huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động của cơ sở giáo dục.

UBND huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LDVP, CVTH;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Thắng**